

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วัน เดือน ปี 8 ก.ค. 2563

หน้า 7

เรื่อง พลังงาน

สอท.เปิดสมุดปกขาวพลังงาน

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ได้ทำสมุดปกขาวด้านพลังงานหมุนเวียนภาคประชาชน ฉบับที่ 1 (ปฐมฤกษ์) เสร็จแล้ว และเตรียมเปิดสัมมนารับฟังความเห็นจากภาคเอกชนและภาคประชาชนทั่วไปในวันที่ 7 ส.ค.นี้ เพื่อให้ภาครัฐนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับภาคประชาชน

ทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงฯได้จัดทำแผนพลังงานทั้งหมด 5 แผน โดยล่าสุดเป็นแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือพีดีพี 2018 จากนั้นค่อยมาทำแผนอื่น ๆ ประกอบได้แก่ แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ และแผนบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งล่าสุดได้ปรับปรุงแผนพีดีพี ครั้งที่ 1 แล้ว แต่ข้อเสนอของภาคเอกชนและภาคประชาชนส่วนใหญ่ มักไม่ได้นำไปปรับปรุงแผนแต่อย่างใด และเมื่อเปลี่ยนแปลง รัฐมนตรีนโยบายมักถูกปรับเปลี่ยนเช่นกัน

“สมุดปกขาวดังกล่าวเมื่อรับฟังความเห็นจะสรุปเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นกำหนดแนวทางส่งเสริมและแก้ไขระเบียบพลังงานหมุนเวียนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งแต่พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะโซลาร์ภาคประชาชนจะชี้ให้เห็นถึงการแก้ไขอุปสรรค ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับระเบียบภาครัฐ รวมไปถึงพลังงานในรูปแบบใหม่ ๆ”

นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท.กล่าวว่า วันที่ 8 ก.ค.นี้ภาคเอกชนรอดิตตามว่า แผนพีดีพีฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งบรรจุแผนรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะเข้า ครม.หรือไม่ หากผ่านภาครัฐก็จะเปิดรับซื้อได้ภายในก.ค.นี้ในส่วนของประเทศโรงไฟฟ้าแรงดัน (ควิกวิน) 100 เมกะวัตต์ หลังจากนั้นได้กำหนดประกาศผล 2 ก.ย. ดังนั้นตนเห็นว่าช่วง ส.ค.ได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ก็น่าจะใช้มาเป็นเกณฑ์สำหรับโรงไฟฟ้าทั่วไป 600 เมกะวัตต์จากนั้น ก.ย. น่าจะเปิดรับฟังความเห็นได้เพื่อให้มีการเปิดรับซื้อในเดือน ต.ค.

สอท.ทำสมุดปกขาวพลังงาน ภาคปชช.เสนอรัฐขับเคลื่อน

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
หมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า
ทางกลุ่มฯได้จัดทำสมุดปกขาวด้านพลังงานหมุนเวียน (ไวท์ เปเปอร์
อาร์อี) ภาคประชาชน ฉบับที่ 1 และเตรียมเปิดสัมมนารับฟังความเห็น
จากภาคเอกชนและภาคประชาชนทั่วไปในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรม
แมนดารินเพื่อเสนอภาครัฐนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบาย

“ที่ผ่านมาแผนพลังงานทั้งหมดกระทรวงพลังงานเป็นผู้จัดทำ
ล่าสุดมีการปรับปรุงแผนพีดีพีครั้งที่ 1 เปิดรับฟังความเห็นจาก
ทุกส่วน แต่ข้อเสนอของภาคเอกชนและภาคประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ได้นำไปปรับปรุงแผนแต่อย่างใด สำหรับสมุดปกขาว เบื้องต้น
ได้กำหนดแนวทางส่งเสริมและแก้ไขระเบียบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน
พลังงานหมุนเวียนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนและยกระดับ
สิ่งแวดล้อม และจะชี้ให้เห็นถึงการแก้ไขอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบภาครัฐต่อพลังงานในรูปแบบใหม่ๆ” นายสุวิทย์กล่าว

นายณที ลิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
หมุนเวียน ส.อ.ท. กล่าวว่า ภาคเอกชนอยู่ระหว่างจับตาแผนพีดีพีฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งบรรจุแผนรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก จะเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 กรกฎาคมหรือไม่
หากผ่านภาครัฐจะเปิดรับซื้อได้ภายในเดือนกรกฎาคมในส่วนของ
ประเภทโรงไฟฟ้าเร่งด่วน (ควิกวิน) 100 เมกะวัตต์ ประกาศผล
วันที่ 2 กันยายน 2563

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 8 ก.ค. 2563 หน้า 4 เรื่อง พลังงาน

ลุยโรงไฟฟ้าชุมชน ชงแผน“พีดีพี”เข้าครม.วันนี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำสมุดปกขาวพลังงานหมุนเวียน (White Paper RE) ภาคประชาชน ฉบับปฐมฤกษ์เสร็จเรียบร้อย เตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นจากภาคประชาชน 7 ส.ค. 63 หวังให้ภาครัฐนำไปใช้ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนและยกระดับสิ่งแวดล้อมพร้อมสู่แผนพีดีพีฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งบรรจุโรงไฟฟ้าชุมชนเข้า ครม. 8 ก.ค. นี้ หวังเดินหน้าเปิดรับซื้อ

นายสุวิทย์ ธรนิษฐ์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ได้จัดทำสมุดปกขาวด้านพลังงาน

หมุนเวียน หรือ White Paper RE ภาคประชาชน ฉบับที่ 1 (ปฐมฤกษ์) แล้วเสร็จ พร้อมเตรียมที่จะเปิดสัมมนารับฟังความเห็นจากภาคเอกชนและภาคประชาชนทั่วไปในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม แนนดาริน โดยจุดประสงค์การจัดทำเพื่อให้ภาครัฐได้นำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับภาคประชาชน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมการทรวงพลังงานเป็นคนจัดทำแผนพลังงานทั้งหมด 5 แผนโดยล่าสุดเป็นแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP-2018) จากนั้นค่อยมาทำแผนอื่นๆ ประกอบได้แก่ แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas plan) และแผนบริหารน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) ซึ่งล่าสุดได้ปรับปรุงแผน

PDP ครั้งที่ 1 แล้วโดยการจัดทำที่ผ่านมาแม้ว่าจะเปิดรับฟังความเห็นจากทุกส่วนแต่ที่สุดท้ายข้อเสนอของภาคเอกชนและภาคประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่ได้นำไปปรับปรุงแผนแต่อย่างใด นอกจากนี้เมื่อเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีนโยบายก็มักถูกปรับเปลี่ยนเช่นกัน

สำหรับสมุดปกขาวดังกล่าวเมื่อรับ ฟังความเห็นจะสรุปเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นได้กำหนดแนวทางส่งเสริมและแก้ไขระเบียบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนและยกระดับสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นพลังงานสะอาดตั้งแต่พลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะโซลาร์ภาคประชาชน จะชี้ให้เห็นถึงการแก้ไขอุปสรรคที่ปัจจุบันทำให้โครงการต้องล่าช้าที่สุดซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับระเบียบ

ภาครัฐ พลังงานลม พลังงานจากขยะ เพื่อจัดการขยะแบบยั่งยืน รวมถึงโรงไฟฟ้าจากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ รวมไปถึงพลังงานในรูปแบบใหม่ๆ เป็นต้น

นายณัฏฐ์ สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท.กล่าวว่า วันที่ 8 ก.ค.นี้ ภาคเอกชนคงจะต้องรอคลื่นว่าแผนพีดีพีฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งบรรจุแผนรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ ซึ่งหากผ่านภาครัฐก็จะเปิดรับซื้อได้ภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้ในส่วนของประเภทโรงไฟฟ้าแรงดัน (ควิกวิน) 100 เมกะวัตต์ หลังจากนั้นได้กำหนดประกาศผล 2 ก.ย. ดังนั้นตนเห็นว่าช่วง ส.ค.ได้เห็นปัญหาต่างๆ ก็น่าจะเข้ามาเป็นเกณฑ์สำหรับโรงไฟฟ้าทั่วไป 600 เมกะวัตต์จากนั้น ก.ย.น่าจะเปิดรับฟังความเห็นได้เพื่อ

ให้มีการเปิดรับซื้อในเดือน ต.ค. 63

“ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่เข้า ครม. อีกเพราะก่อนหน้านั้น ครม. ได้รับทราบหลักการเกี่ยวกับแผนพลังงานสร้างไทยซึ่งมีเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากบรรจุอยู่แล้ว หากไม่เข้า ครม. ลับตาวันนี้ก็คงต้องทำใจว่าเกิดปัญหาอะไรแน่นอน” นายณัฏฐ์กล่าว

นายผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. และนายกสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย กล่าวว่า เอกชนรอผลการประชุม ครม. 8 ก.ค.นี้ว่าจะมีการอนุมัติแผนพีดีพีฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หรือไม่เพราะหากอนุมัติจะสามารถเดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากได้ทันที โดยยอมรับว่าหากต้องเลื่อนไปอีกโครงการนี้ก็อาจเกิดปัญหา ซึ่งก็ยังคงมีแนวโน้มจะเดินหน้าได้.